

กิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม หัวข้อ การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐



สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับบุคลากรของสำนักงานฯ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในหลักสูตรการฝึกอบรม หัวข้อการจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมและร่วมเข้ารับการฝึกอบรมด้วย โดยมีนายอริวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาพัสดุ เป็นวิทยากร ในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม โรงแรม Swissotel ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

สำนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพในการทำงาน โดยเฉพาะการจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น โดยให้บุคลากรเข้าใจการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและเวลาที่หน่วยงานของรัฐสามารถเริ่มดำเนินการจัดทำ TOR และการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำ TOR ที่เหมาะสม เข้าใจหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามและข้อห้ามไม่ให้กระทำเกี่ยวกับการกำหนด TOR ประเภทต่าง ๆ และ เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดร่าง TOR ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการทำงานและก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินเป็นสำคัญ โดยต้องทำให้มั่นใจได้ว่าได้รับพัสดุที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานในราคาและระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด การจัดซื้อจัดจ้างต้องกระทำโดยเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ด้วยความสุจริตและโปร่งใส ภายใต้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ๆ ไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น